

## จับตัวบิชชายหาคบปัญญาชนอช. รอบแรกสาวไทยควอลสมันน้อย

นักตบชายหาคบสาวตีกีรี “แชมป์เก่า” ม.เอเชีย “ส้ม-เอ” ธนะรัศมีฐา อุดมฉวี-วรภัสสร รตรารงค์ ทางใส รอบแรกควอลหุม เจอฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ และ ลาว 1 “โค้ชเพชร” มองไกลทะยานถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย ส่วนอีก 3 ทีมของไทยนั้นน่าจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ 2 ไม่ยาก รับ “สาวปลาดีบ” ดิกริอันดับ 9 เวิลด์ทัวร์ที่บางแสนเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขาม เพราะมีประสบการณ์แข่งเยอะกว่าไทย

“โค้ชเพชร” เพชรราช พุดซ้อน ผู้ฝึกสอน วอลเลย์บอลชายหาคบทีมชาติไทย ทีมหญิง เปิดเผยม หลังการจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมล่องบิช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา สำหรับแชมป์เก่า “ส้ม” ธนะรัศมีฐา อุดมฉวี และ “เอ” วรภัสสร รตรารงค์ ที่ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ 1 ในสาย เอ และทีมที่ร่วมสายด้วยนั้นประกอบด้วย ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้ และ ลาว 1 ซึ่งคู่แข่งในรอบแรกนั้นน่าจะผ่านได้สบาย เพราะสำหรับทีมไทย เอ นั้นได้มองไปถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว

ส่วนไทย 2 เป็นคู่แชมป์กีฬามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั่นคือสองพี่น้อง “รักแม่” ปิยะพร-ศิริลักษณ์ รักแม่ น่าจะผ่านเข้ารอบ 2 ได้ไม่ยาก เพราะในสายนั้นมีคู่แข่งเพียงทีมเดียวที่น่าเป็นคู่แข่ง

ที่น่ากลัว เนื่องจากญี่ปุ่นคู่นี้เพิ่งจะคว้าอันดับ 9 ในการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ที่บางแสน

“ในขณะไทย 3 และไทย 4 นั้นหวังไว้ที่รอบสอง เพราะตอนนี้ผมได้นำเอานักกีฬาตัวรุ่งสองคนมาปั้น ชนิษฐา หงษ์พักตร์ นักตบสาวจากเชียงใหม่ และ รำไพฤทธิ นุ่มวงศ์ นักตบสาวจากเชียงราย ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เริ่มจะเล่นกันได้ดีลงตัวมากขึ้น สองคนนี้ผมมองว่าอีกคนเล่นวอลเลย์บอลในร่วมส่วนอีกคนไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลมาก่อน พอนำมาฝึกให้เล่นด้วยกันก็เริ่มจะลงตัวกันมากขึ้น ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่รอบ 2 ได้ตามความคาดหมายเพราะสายที่ออกมานั้นไม่หนักมาก”

โค้ชเพชร กล่าวต่ออีกว่า หลังจากการแข่งขันรายการนี้จบลงนักตบสาวไทยก็มีโปรแกรมต้องไปแข่งขันม.อาเซียน ที่ประเทศลาวต่อ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเราหวังที่จะป้องกันแชมป์ เพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกให้ได้เยอะที่สุดเพื่อหวังจะได้ติดอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับเพื่อแข่งขันรายการต่างๆ

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จะแข่งระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 55 ที่ชายหาดหน้าโรงแรมล่องบิช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มแข่งในเวลา 09.00 น. ทุกวัน และชมการถ่ายทอดสดทางช่อง SMM TV ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป